

Phụ lục
BÁO CÁO SỐ LIỆU VỀ PHÂN CẤP, PHÂN QUYỀN HUYỆN, CẤP XÃ

STT	Tên cơ quan, đơn vị báo cáo	Cấp được phân quyền	Nội dung được phân quyền	Văn bản quy định (Loại văn bản; Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm; cấp ban hành)	Ghi chú
1	Ủy ban nhân dân xã Ba Trang	Cấp xã	<p>Lĩnh vực kinh tế:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm trình Hội đồng nhân dân xã thông qua và tổ chức thực hiện kế hoạch, (Nghị quyết). Thực hiện lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp xã; lập dự toán điều chỉnh ngân sách xã trong trường hợp cần thiết và lập quyết toán ngân sách xã trình Hội đồng nhân dân xã quyết định bằng Nghị quyết và báo cáo Ủy ban nhân dân, cơ quan tài chính cấp trên. - Tổ chức thực hiện ngân sách xã sau khi dự toán đã được phê duyệt, phối hợp với các cơ quan nhà nước cấp trên trong việc quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn xã, báo cáo về ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. thực hiện quản lý và sử dụng hợp lý, có hiệu quả quỹ đất công ích ở xã, xây dựng và quản lý các công trình công cộng, đường giao thông nông thôn, trụ sở trường học do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý theo quy định của pháp luật. - Thực hiện huy động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân để đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng của xã, trên nguyên tắc dân chủ, tự nguyện. Việc quản lý các khoản đóng góp này phải công khai, có kiểm tra, kiểm soát và bảo đảm sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ theo quy định của pháp luật. 	Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019	
2	Ủy ban nhân dân xã Ba Trang	Cấp xã	<p>Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thủy lợi và tiểu thủ công nghiệp:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức và hướng dẫn việc thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án khuyến khích phát triển và ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ để phát triển sản xuất và hướng dẫn nông dân chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi trong sản xuất theo quy hoạch, kế hoạch chung và phòng trừ các bệnh dịch đối với cây trồng và vật nuôi. - Tổ chức việc xây dựng các công trình thủy lợi nhỏ; thực hiện việc tu bổ, bảo vệ công trình thủy lợi, bảo vệ rừng; phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt; ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng tại địa bàn quản lý. Thực hiện quản lý, kiểm tra, bảo vệ việc sử dụng nguồn nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật. - Tổ chức, hướng dẫn việc khai thác và phát triển các ngành, nghề truyền thống ở địa phương và tổ chức ứng dụng tiến bộ về khoa học, công nghệ để phát triển các ngành, nghề mới. 	Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019	

3	Ủy ban nhân dân xã Ba Trang	Cấp xã	<p>Lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức thực hiện việc xây dựng, tu sửa đường giao thông trong xã, thôn theo quy định. Thực hiện quản lý việc xây dựng, cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở điểm dân cư nông thôn theo quy định của pháp luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về xây dựng và xử lý vi phạm pháp luật theo thẩm quyền do pháp luật quy định. - Phối hợp, tổ chức việc bảo vệ, kiểm tra, xử lý các hành vi xâm phạm đường giao thông và các công trình cơ sở hạ tầng khác ở địa phương theo quy định của pháp luật. - Huy động sự đóng góp tự nguyện của nhân dân để xây dựng đường giao thông, cầu, cống trong xã theo quy định của pháp luật. 	Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019	
4	Ủy ban nhân dân xã Ba Trang	Cấp xã	<p>Lĩnh vực giáo dục, y tế, xã hội, văn hoá và thể dục thể thao:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục ở xã; phối hợp với trường học huy động trẻ em vào lớp một đúng độ tuổi; tổ chức thực hiện các lớp bổ túc văn hoá, thực hiện xoá mù chữ cho những người trong độ tuổi. Tổ chức xây dựng và quản lý, kiểm tra hoạt động của nhà trẻ, lớp mẫu giáo, trường mầm non ở địa phương; phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý trường tiểu học, trường trung học cơ sở trên địa bàn (nếu được uỷ quyền). - Tổ chức thực hiện các chương trình y tế cơ sở, dân số, kế hoạch hoá gia đình được giao; vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh; phòng, chống các dịch bệnh. - Xây dựng phong trào và tổ chức các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao; tổ chức các lễ hội cổ truyền, bảo vệ và phát huy giá trị của các di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh ở địa phương theo quy định của pháp luật. - Thực hiện chính sách, chế độ đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, những người và gia đình có công với nước theo quy định của pháp luật. thực hiện quản lý, bảo vệ, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ; quy hoạch, quản lý nghĩa địa ở xã. - Tổ chức các hoạt động từ thiện, nhân đạo; vận động nhân dân giúp đỡ các gia đình khó khăn, người già cô đơn, người tàn tật, trẻ mồ côi không nơi nương tựa; tổ chức các hình thức nuôi dưỡng, chăm sóc các đối tượng chính sách ở địa phương theo quy định của pháp luật. 	Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019	
5	Ủy ban nhân dân xã Ba Trang	Cấp xã	<p>Lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội và thi hành pháp luật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức tuyên truyền, giáo dục xây dựng quốc phòng toàn dân, xây dựng làng xã chiến đấu trong khu vực phòng thủ cấp xã. Thực hiện công tác nghĩa vụ quân sự và tuyển quân theo kế hoạch; đăng ký, quản lý quân nhân dự bị động viên; tổ chức thực hiện việc xây dựng, huấn luyện, sử dụng lực lượng dân quân tự vệ ở xã. - Thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc vững mạnh; thực hiện biện pháp phòng ngừa và chống tội phạm, các tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác ở địa phương; Quản lý tạm trú, quản lý việc đi lại của người nước ngoài ở địa phương. 	Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019	

6	Ủy ban nhân dân xã Ba Trang	Cấp xã	<p>Lĩnh vực chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo:</p> <p>- Thực hiện hướng dẫn và bảo đảm thực hiện chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo; quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân ở địa phương theo quy định của pháp luật.</p>	Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019	
7	Ủy ban nhân dân xã Ba Trang	Cấp xã	<p>Lĩnh vực thi hành pháp luật:</p> <p>- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật; giải quyết các vi phạm pháp luật và tranh chấp nhỏ trong nhân dân theo quy định của pháp luật. Tổ chức tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân theo thẩm quyền.</p> <p>- Tổ chức thực hiện và phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc thi hành án theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện các quyết định về xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.</p>	Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019	